

## LỜI NÓI ĐẦU

Ngày 09 tháng 4 năm 1982, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Thái (nay là Thái Nguyên) ban hành Quyết định số 87/QĐ-UB về việc thành lập Sở Tư pháp tỉnh Bắc Thái, đến nay đã tròn 30 năm.

Từ thời kỳ đầu thành lập với muôn vàn khó khăn, đội ngũ quá thiếu, cơ sở vật chất nghèo nàn, song được sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, sự phối hợp của các ngành, các cấp cùng với quyết tâm cao của tập thể cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, Sở Tư pháp Thái Nguyên đã vượt qua được những khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và đã đạt được nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tư pháp và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh khen tặng.

Chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Sở Tư pháp Thái Nguyên (1982 - 2012), đồng thời để ghi lại những cố gắng, nỗ lực vượt bậc của ngành Tư pháp từ khi thành lập đến nay, đặc biệt là công sức của đội ngũ công chức, viên chức thời kỳ đầu thành lập đầy khó khăn, thách thức và làm tư liệu giáo dục cho các thế hệ tiếp theo. Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên xuất bản cuốn Kỷ yếu "Sở Tư pháp Thái Nguyên - 30 năm xây dựng và trưởng thành".

Cuốn kỷ yếu hoàn thành với sự cộng tác, giúp đỡ nhiệt thành của các đồng chí lãnh đạo và công chức, viên chức Sở Tư pháp qua các thời kỳ. Tuy nhiên, trong hệ thống thông tin, dữ liệu có nhiều tư liệu đã bị hỏng hoặc chất lượng giảm do thời gian, nên nội dung còn có những hạn chế, thiếu sót. Chúng tôi rất mong bạn đọc thông cảm.

Xin trân trọng cảm ơn!

**SỞ TƯ PHÁP TỈNH THÁI NGUYÊN**



**Ngày 20/5/1947 Hồ Chủ tịch, Trung Ương Đảng và Chính Phủ về ATK Định Hóa lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi.**

*Ảnh: Tại Lán Tỉn Keo - ATK thuộc huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên, Bộ Chính trị đã quyết định mở chiến dịch lịch sử Điện Biên phủ*

**"Tư pháp là cơ quan trọng yếu của chính quyền... Vấn đề tư pháp là vấn đề ở đời và làm người... Ở đời và làm người là phải yêu nước, thương dân. Phải tăng cường luật pháp dân chủ, cố gắng làm cho luật pháp dân chủ ngày càng nhiều, tốt hơn; phải nêu cao gương phụng công, thủ pháp, nêu cao lẽ công bằng, chí công vô tư;... phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân. Giúp dân, học dân là để giúp mình thêm liêm khiết, thêm công bằng."**

*(Trích lời: Chủ tịch Hồ Chí Minh)*

UY BAN NHÂN DÂN  
Tỉnh Bắc-Thái

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số : 87 /UB

Bắc-Thái, Ngày 9 tháng 4 năm 1982

UY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC THÁI

- Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND các cấp;
- Căn cứ Nghị định số 143/HĐBT ngày 22-11-1981 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy hệ thống tư pháp trong cả nước;
- Căn cứ vào đề nghị số 139-TAT ngày 28-12-1981 của Tòa án nhân dân tỉnh về việc xin thành lập Sở tư pháp;
- Theo đề nghị của ông Trưởng Ban tổ chức Tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 :- Nay thành lập Sở Tư pháp trực thuộc sự lãnh đạo toàn diện của UBND Tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn của UBND Tỉnh có chức năng giúp UBND Tỉnh quản lý, thống nhất công tác về tư pháp của tỉnh, nhiệm vụ cụ thể của Sở như sau :

+ Quản lý thống nhất việc ban hành, các văn bản pháp quy của các cơ quan trong tỉnh, cụ thể là lập chương trình xây dựng các văn bản pháp quy hàng năm và hướng dẫn các cơ quan về chuyên môn nghiệp vụ trong việc dự thảo các văn bản pháp quy, đồng thời dự thảo các văn bản pháp quy do UBND Tỉnh giao, thẩm tra tính hợp pháp của các văn bản pháp quy do các huyện xã, các cơ quan đơn vị ban hành.

+ Quản lý về mặt tổ chức các tòa án huyện, thành; phối hợp với tòa án tỉnh về công tác tổ chức các tòa án huyện, thành.

+ Quản lý công tác tư pháp ở địa phương, như công chứng giám định tư pháp, chấp hành án, hoạt động của các luật sư, hội thẩm nhân dân.

+ Lập kế hoạch và hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật ở địa phương.

+ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc hệ thống tư pháp theo sự phân cấp của Bộ tư pháp và bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho cán bộ ở địa phương.

+ Tổng kết tình hình ban hành các văn bản pháp quy và tình hình thi hành pháp luật ở trong tỉnh.

= 2 =

+ Lờm tư vấn cho UBND Tỉnh về các mặt pháp lý.

Sở tư pháp, cơ tư cách pháp nhân và được sử dụng con dấu riêng để giải quyết công tác (mẫu do Công an tỉnh quy định).

**Điều 2** :- Về tổ chức và cán bộ Sở tư pháp có 1 giám đốc và hai phó giám đốc giúp việc giám đốc Sở.

- Sở có bộ cửa Sở theo chỉ tiêu hàng năm được UBND Tỉnh giao; năm 1982 Sở tư pháp được sử dụng chỉ tiêu biên chế từ 15 - 20 người.

- Giúp việc cho Sĩ cô các phòng :

- 1- Phòng nghiên cứu và tuyên truyền giáo dục pháp luật
- 2- Phòng tổ chức, đào tạo và quản lý tạo an huyện, thành
- 3- Phòng thị hành an và quản lý tổ chức tư pháp khác.
- 4- Phòng hành chính quản trị.

Mỗi phòng có 1 trưởng phòng

Việc bổ nhiệm trưởng, phó phòng do Giám đốc Sở giải quyết theo phân cấp của tỉnh về tổ chức và cán bộ.

**Điều 3** :- Đối với các huyện, thành; Thành lập Ban tư pháp huyện, thành; Nhiệm vụ cụ thể của Ban tư pháp do Sở tư pháp quy định và hướng dẫn.

- Đề tiên cho việc giải quyết công tác Ban tư pháp các huyện, thành được phép sử dụng con dấu riêng.

- Việc bổ nhiệm trưởng, phó Ban tư pháp huyện, thành do UBND Huyện ban hành thống nhất với Sở tư pháp và quyết định bổ nhiệm.

**Điều 4** :- Các ông : Chánh văn Phòng UBND Tỉnh, Trưởng Ban tổ chức tỉnh, Giám đốc Sở tư pháp và chủ tịch UBND các huyện, thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. //

Nơi nhận :

- Ban Tổ chức Chính phủ
- Bộ tư pháp
- Thường vụ Tỉnh ủy (thay báo cáo)
- Ban tổ chức Tỉnh ủy
- Tài chính, Ngân hàng
- Kế hoạch (để giúp đỡ)
- Như điều 4 (để thi hành)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC THAI

Chủ tịch



Doanh - Hằng

## THƯ CHÚC MỪNG

**CỦA ĐỒNG CHÍ PHẠM XUÂN ĐƯƠNG, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,  
BÍ THƯ TỈNH ỦY - TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN NHÂN  
KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP SỞ TƯ PHÁP TỈNH THÁI NGUYÊN**



Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên (09/4/1982 - 09/4/2012), thay mặt Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, tôi thân ái gửi tới các thể hệ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Tư pháp tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo Sở Tư pháp qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 30 năm thành lập, xây dựng và từng bước trưởng thành, trong những năm qua, toàn ngành Tư pháp và Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên đã cố gắng, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích trên các mặt công tác, tham mưu đắc lực giúp cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác Tư pháp, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Chúc các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành nói chung và Sở Tư pháp Thái Nguyên trong thời gian tới tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực công tác, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực học tập, thực hiện chất lượng Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" tạo sự chuyển biến rõ nét trong toàn ngành Tư Pháp nói chung và Sở Tư pháp nói riêng, phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp và phát triển.

Xin gửi tới các đồng chí và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công!

**BÍ THƯ TỈNH ỦY THÁI NGUYÊN**

**Phạm Xuân Dương**

## XÂY DỰNG NGÀNH TƯ PHÁP THÁI NGUYÊN TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA THỜI KỲ ĐỔI MỚI

### Dương Ngọc Long

Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên



Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, tỉnh Thái Nguyên những năm qua đã có những chuyển biến tích cực về kinh tế xã hội, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, an ninh quốc phòng được củng cố và giữ vững. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng khá cao, trong giai đoạn 2005 - 2010 bình quân hàng năm đạt 11,11%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất công nghiệp có bước phát triển khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm đạt 18,7%, cơ cấu nội ngành công nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành cơ khí, vật liệu xây dựng, dịch vụ phát triển cả

về quy mô và loại hình; nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục ổn định và phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ tiếp tục đổi mới, phát triển. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm, văn hoá, thể dục - thể thao, thông tin tuyên truyền phát triển đa dạng và phong phú, quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng đã tập trung làm tốt trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức... Những thành tựu quan trọng đạt được của tỉnh Thái Nguyên trong những năm qua là do sự nỗ lực phấn đấu, sự đoàn kết nhất trí, năng động sáng tạo của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng với sự chỉ đạo, hỗ trợ tích cực của Trung ương Đảng, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

30 năm qua là cả một chặng đường mà Sở Tư pháp Thái Nguyên đã trải qua và tự khẳng định mình, các hoạt động của ngành Tư pháp Thái Nguyên từng bước góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Với những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức toàn ngành trên các mặt công tác, Tư pháp Thái Nguyên đã thường xuyên quan tâm giáo dục, bồi dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức và truyền thống của ngành cho đội ngũ cán bộ cơ quan Tư pháp có đủ năng lực, phẩm chất hoàn thành nhiệm vụ. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, ngành Tư pháp ngày càng được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó nhiều nhiệm vụ mới nặng nề hơn, công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã từng bước đi vào nề nếp, góp phần tích cực trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã được đổi mới về hình thức và phương pháp, kịp thời đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, công chức và nhân dân; việc thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp và hỗ trợ tư pháp, công tác công chứng, chứng thực, bán đấu giá tài sản đã được thực hiện kịp thời đáp ứng nhu cầu giải quyết các giao dịch dân sự của nhân dân; hoạt động trợ giúp pháp lý được tăng cường và mở rộng.

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà cán bộ, công chức ngành Tư pháp Thái Nguyên đã phấn đấu hoàn thành trong những năm qua. Trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh công cuộc công

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong đó đề cao việc quản lý Nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế xã hội.

Những yêu cầu của công cuộc đổi mới đang đặt ra cho ngành Tư pháp những vận hội, điều kiện để phát triển nhưng còn nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi phải có sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, công chức trong toàn ngành Tư pháp. Với những thành tích đã đạt được, phát huy truyền thống của ngành trong những năm qua, để làm tốt hơn nữa việc tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp về công tác Tư pháp, hoàn thành tốt những nhiệm vụ theo sự phân công của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, Sở Tư pháp Thái Nguyên nói riêng và ngành Tư pháp của tỉnh nói chung cần tiếp tục nỗ lực, tích cực, chủ động, quán triệt và bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ của đất nước và của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2010 – 2015, đồng thời cụ thể hoá thành các nhiệm vụ của ngành trong từng năm và từng giai đoạn.

Trong những năm tới, để đáp ứng được với công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế thế giới; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngành Tư pháp tỉnh cần tập trung vào một số lĩnh vực công tác trọng tâm sau:

Một là: Tiếp tục củng cố hệ thống tổ chức cơ quan tư pháp từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước phục vụ công cuộc đổi mới. Chủ động, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của ngành và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương gắn với việc tích cực học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành.

Hai là: Với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp tục tham mưu triển khai mạnh mẽ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX), Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI), các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân phù hợp với các đối tượng và vùng miền. Nghiên cứu để từng bước đổi mới và đa dạng hoá hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật để văn bản pháp luật dễ đến với nhân dân, phấn đấu tạo được chuyển biến rõ rệt về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Ba là: Làm tốt công tác tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo cho hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành đúng pháp luật và phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội của địa phương trong từng giai đoạn.

Bốn là: Triển khai thực hiện đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp - hỗ trợ tư pháp. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc ngành quản lý. Tăng cường chỉ đạo hệ thống cơ quan Tư pháp, cán bộ Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở trong việc quản lý nhà nước về công tác hộ tịch và chứng thực; Quy hoạch, xây dựng đội ngũ Luật sư, Giám định viên đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách Tư pháp.

Với thành tích đạt được trong những năm qua, tôi tin tưởng rằng, Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên sẽ phát huy tốt truyền thống của ngành Tư pháp Việt Nam, truyền thống của quê hương cách mạng Thái Nguyên, phấn đấu giành thành tích cao hơn trong thời kỳ mới; mỗi cán bộ, công chức phải không ngừng phấn đấu rèn luyện nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn hội nhập và phát triển của đất nước, góp phần thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng Thái Nguyên ngày một giàu mạnh, phát triển.

# TƯ PHÁP THÁI NGUYÊN 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Nguyễn Hùng Tráng

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp



Ông Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2010

Ngày 22 tháng 11 năm 1981 Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 143/HĐBT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp, đồng thời quy định hệ thống tổ chức tư pháp địa phương trong cả nước gồm: Sở Tư pháp ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phòng Tư pháp ở các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Ban tư pháp ở các xã, phường, thị trấn.

Căn cứ Nghị định số 143/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 09/4/1982 UBND tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên) đã ban hành Quyết định số 87-QĐ/UB thành lập Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh có chức năng giúp UBND tỉnh quản lý thống nhất công tác tư pháp trong toàn tỉnh. Nhiệm vụ cụ thể của Sở là: Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản pháp quy của các cơ quan, lập chương trình xây dựng các văn bản pháp quy

hàng năm và hướng dẫn các cơ quan chuyên môn nghiệp vụ trong việc dự thảo các văn bản pháp quy, đồng thời dự thảo các văn bản pháp quy do UBND tỉnh giao. Thẩm tra tính hợp pháp các văn bản pháp quy do các huyện, xã, các cơ quan, đơn vị ban hành; Quản lý về mặt tổ chức các tòa án huyện, thị xã; Phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh về công tác tổ chức các tòa án huyện, thành, thị. Quản lý công tác tư pháp ở địa phương như công chứng, giám định tư pháp, chấp hành án, hoạt động của các Luật sư, Hội thẩm nhân dân; Lập kế hoạch và hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật ở địa phương; Tổng kết tình hình ban hành văn bản pháp quy và tình hình thi hành pháp luật trong tỉnh; Làm tư vấn cho UBND về các mặt pháp lý.

## I/ Những dấu ấn xây dựng và phát triển của ngành Tư pháp trong 30 năm qua

### \* Giai đoạn 1982-1993:

Ngày đầu mới thành lập, cơ quan Sở Tư pháp với nòng cốt là 9 cán bộ, nhân viên được điều động từ Tòa án nhân dân tỉnh về, trong đó 03 đồng chí có trình độ trung cấp pháp lý, số còn lại mới được đào tạo sơ cấp pháp lý và trưởng thành trong thực tiễn. Đồng chí Ma Văn Biên - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh được giao giữ chức vụ giám đốc sở. Đồng chí Hoàng Kim Long được giao giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở. Trước nhiệm vụ được giao rất nặng nề, trong điều kiện đội ngũ CBCC còn rất thiếu, cơ sở vật chất còn rất nghèo nàn, Sở đã khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh triển khai đồng bộ các mặt công tác trọng tâm của toàn ngành đó là:

Bổ sung đội ngũ CBCC có chuyên môn nghiệp vụ, thành lập các phòng chuyên môn thuộc Sở gồm: Phòng Nghiên cứu và Tuyên truyền giáo dục pháp luật, Phòng Tổ chức đào tạo và Quản lý Tòa án, Phòng Thi hành án và Quản lý tổ chức tư pháp khác, Phòng Hành chính quản trị;

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức các phòng tư pháp cấp huyện và Ban tư pháp cấp xã; Triển khai nhiệm vụ quản lý Tòa án nhân dân cấp huyện theo chỉ tiêu biên chế được giao; Phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban mặt trận tổ quốc cấp huyện chuẩn bị nhân sự trình HĐND cấp huyện bầu Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân mới được bầu.

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Quyết định kiện toàn các tổ chức tư pháp khác gồm: Quyết định số 385/QĐUB ngày 17/11/1984 thành lập đoàn bào chữa nhân dân có 05 thành viên do ông Bạc Cẩm Thụy



làm trưởng đoàn; Quyết định số 167/QĐUB ngày 06/6/1989 thành lập Đoàn Luật sư có 05 luật sư do ông Vũ Tính làm chủ nhiệm; Quyết định số 152-153-154/QĐUB ngày 26/5/1989 thành lập tổ chức giám định Tài chính Kế toán, tổ chức giám định Pháp y, tổ chức giám định Kỹ thuật hình sự; Quyết định số 116/QĐUB ngày 10/10/1990 thành lập phòng Công chứng nhà nước số 1; Tổ chức tiếp nhận công tác đăng ký và quản lý hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 219/HĐBT ngày 20/11/1987 của Hội đồng Bộ trưởng; Triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, thẩm định văn bản pháp quy và phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị địa phương.

Phối hợp với trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức lớp đại học tại chức với 97 học viên (khóa học 1991-1994) nhằm hoàn thiện kiến thức pháp luật cho số CBCC đang công tác tại các cơ quan tòa án, tư pháp và các cơ quan có liên quan trong tỉnh.

**\* Giai đoạn từ 1993 đến nay:**

Hiến pháp 1992, Hiến pháp của thời kỳ đổi mới đã khẳng định mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Từ mục tiêu đó nhiệm vụ của ngành tư pháp được giao nặng nề hơn. Ngày 04/6/1993 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/NĐ-CP về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức Bộ Tư pháp trong đó có quy định về hệ thống tổ chức tư pháp ở địa phương. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở Tư pháp, Phòng tư pháp, Ban tư pháp được quy định cụ thể tại Thông tư liên bộ số 12/TTLB ngày 26/7/1993 của liên bộ Tư pháp - Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ.

Căn cứ Thông tư số 12/TTLB, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 136/QĐUB ngày 21/10/1994 kiện toàn các phòng chuyên môn thuộc Sở gồm: Phòng Văn bản tuyên truyền, phòng Tổ chức và quản lý Tòa án, phòng Quản lý tư pháp khác và phòng Hành chính tổng hợp; Quyết định số 251/QĐUB ngày 08/11/1995 thành lập phòng Công chứng số 2 tại Thị xã Bắc Kạn và Quyết định số 148/QĐUB ngày 04/8/1993 thành lập các phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố.

Theo quy định tại Pháp lệnh Thi hành án dân sự, ngày 08/6/1993 Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 34/QĐ-THA thành lập Phòng Thi hành án dân sự thuộc Sở Tư pháp, đồng thời ban hành các Quyết định từ số 447-459/QĐ-THA ngày 12/6/1993 thành lập 13 đội thi hành án thuộc Phòng Tư pháp.

Năm 1997 theo Nghị quyết của Quốc hội khóa IX, tỉnh Bắc Thái tách thành hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên có 09 huyện, thị xã, thành phố. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 22/01/1997 về tổ chức lại bộ máy của sở Tư pháp Thái Nguyên, Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 16/8/2000 thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

Thực hiện Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, Sở Tư pháp đã bàn giao nhiệm vụ quản lý Tòa án nhân dân cấp huyện về mặt tổ chức cho Tòa án nhân dân tỉnh. Sau 20 năm thực hiện nhiệm vụ quản lý Tòa án về mặt tổ chức. Đội ngũ CBCC khi tiếp nhận năm 1982 của cả 11 tòa án huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh chỉ có 6 công chức có trình độ đại học Luật, 3 công chức có trình độ cao đẳng pháp lý, 20 công chức có trình độ trung cấp pháp lý. Đến thời điểm bàn giao (01/8/2002), 9 tòa án huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên đã có 88/90 cán bộ công chức, trong đó có 9 Chánh án, 7 phó Chánh án, 36 Thẩm phán đều có đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, 71/88 = 80% CBCC có trình độ cử nhân Luật.

Phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức lớp Trung cấp Luật với 106 học viên (khóa 2002-2005) đào tạo hoàn thiện kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV ngày 05/5/2005 của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ, ngày 23/02/2006 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 311/QĐ-UBND tổ chức lại bộ máy Sở Tư pháp Thái Nguyên gồm các đơn vị: Văn phòng, Thanh tra Sở, Phòng Văn bản pháp quy, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Phòng Hành chính tư pháp và Bộ trợ tư pháp, Phòng Tổ chức và quản lý thi hành án dân sự, Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước, Phòng Công chứng số I. Sau đó UBND tỉnh tiếp tục ban hành Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 15/6/2006 thành lập phòng Công chứng số II đặt tại thị xã Sông Công; Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên.

Thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Sở Tư pháp đã phối hợp với Thi hành án tỉnh tham mưu kiện toàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh và 9 Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện. Đồng thời thực hiện bàn giao toàn bộ tổ chức bộ máy cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh quản lý. Sau 16 năm thực hiện nhiệm vụ quản lý Thi hành án dân sự đội ngũ công chức Thi hành án toàn tỉnh khi tiếp nhận tháng 6/1993 chỉ có 20 công chức trong đó có 3 Chấp hành viên cấp tỉnh, 13 Chấp hành viên cấp huyện. Đến thời điểm bàn giao (01/7/2009) số công chức Cục Thi hành án và 9 Chi cục Thi hành án có 109/116 biên chế trong đó có 8 Chấp hành viên cấp tỉnh, 35 Chấp hành viên cấp huyện;  $76/109=70\%$  công chức có trình độ cử nhân Luật.

Hiện nay theo quy định của Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BVN ngày 28/4/2009 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, phòng tư pháp thuộc UBND cấp huyện, công tác tư pháp thuộc UBND cấp xã. Sở Tư pháp đã được kiện toàn lại theo Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 04/12/2009 gồm có 07 đơn vị hành chính là Văn phòng, Thanh tra sở, Phòng Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Phòng Kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật, Phòng Phổ biến - giáo dục pháp luật, Phòng Hành chính tư pháp, Phòng Bổ trợ tư pháp và 04 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở là: Phòng Công chứng số I, phòng Công chứng số II, Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản với tổng số 67 biên chế. Ở cấp huyện mỗi phòng tư pháp được bố trí từ 3-6 biên chế. Các xã, phường, thị trấn mỗi đơn vị bố trí 1 công chức. Số công chức, viên chức có trình độ cử nhân luật ở cơ quan sở và các phòng tư pháp là 85%, công chức hộ tịch ở các xã, phường thị trấn có trình độ đại học là 35%, trình độ trung cấp là 55%.

Các tổ chức Bổ trợ Tư pháp đã được kiện toàn và pháp triển. Đoàn Luật sư có 25 Luật sư hoạt động tại 19 văn phòng luật sư. Có 44 Giám định viên tư pháp thuộc các lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự, tài chính, văn hóa và xây dựng; có 10 Công chứng viên hoạt động ở 7 tổ chức hành nghề công chứng (2 phòng công chứng, 5 văn phòng công chứng); có 3 trung tâm tư vấn pháp luật thuộc hội Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Luật gia thành phố Thái Nguyên.

## **II/ Những thành tích ngành Tư pháp Thái Nguyên đã đạt được**

Chặng đường 30 năm qua tuy có nhiều khó khăn thử thách nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy - HĐND-UBND tỉnh, sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp cùng với sự giúp đỡ của các cơ quan tổ chức liên quan. Các thế hệ CBCC, viên chức ngành tư pháp Thái Nguyên đã vượt qua thử thách bằng sự lao động tận tụy, sáng tạo và đoàn kết đã vươn lên hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Các lĩnh vực công tác chuyên môn không ngừng được đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và cải cách tư pháp, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường pháp chế, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Thành tích mà ngành Tư pháp tỉnh nhà đã đạt được trong những năm qua đã được Đảng và nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý đó là: Huân chương Lao động hạng 3 (năm 2005), Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ (năm 2010), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2004), Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, của Bộ Tư pháp và nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, của Chủ tịch UBND tỉnh và của các Bộ, ngành Trung ương. Đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Sở Tư pháp vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì.

Tự hào về những thành tích mà các thế hệ CBCC, viên chức của ngành tạo dựng nên, chúng ta trân trọng và bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự đóng góp của các thế hệ đàn anh đi trước như các đồng chí Giám đốc Ma Văn Biên, Bế Văn Xuân, Dương Hữu Hồng, Nguyễn Mạnh Hùng, Đỗ Đức Trọng và các đồng chí Phó giám đốc Hoàng Kim Long, Đỗ Đăng Kỳ, Nhữ Văn Tâm, Trần Trọng Non và nhiều đồng chí khác đã tạo dựng nền móng cho sự nghiệp tư pháp phát triển như ngày nay.

Phát huy truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển toàn thể CBCC, viên chức toàn ngành tư pháp Thái Nguyên hãy tiếp tục nâng cao tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, đoàn kết vượt qua mọi thử thách vươn lên để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước, HĐND-UBND tỉnh, Bộ Tư pháp và nhân dân đã tin cậy và giao cho chúng ta, góp phần xây dựng quê hương Thái Nguyên giàu đẹp, văn minh và góp phần vào sự thành công của công cuộc đổi mới do Đảng ta đã đề ra.

**NHỮNG PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ  
CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, CÁC NGÀNH ĐOÀN THỂ  
TRAO TẶNG CHO SỞ TƯ PHÁP TỈNH THÁI NGUYÊN**



Sở Tư pháp Thái Nguyên vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng nhì năm 2012 theo Quyết định số 912/QĐ-CTN ngày 27/6/2012 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba năm 2005 theo Quyết định số 954/QĐ-CTN ngày 26/8/2005 của Chủ tịch nước



Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Cờ thi đua năm 2010 theo Quyết định số 722/QĐ-TTg ngày 16/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ



Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Bảng khen năm 2004 theo Quyết định số 1050/QĐ-TTg ngày 29/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ

30 NĂM SỞ TƯ PHÁP THÁI NGUYÊN



**NHỮNG PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ  
CỦA NHÀ NƯỚC TRAO TẶNG CHO CÁC CÁ NHÂN  
THUỘC SỞ TƯ PHÁP TỈNH THÁI NGUYÊN**

- 1. Huân chương Lao động hạng nhì:**
  - Ông Ma Văn Biên (năm 2008)
- 2. Huân chương Lao động hạng ba:**
  - Ông Bế Văn Xuân (năm 2008)
  - Ông Nguyễn Mạnh Hùng (năm 2008)
  - Ông Nguyễn Hùng Tráng (năm 2010)
- 3. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:**
  - Ông Nguyễn Hùng Tráng (năm 2007)
  - Ông Vũ Duy Hiển (năm 2012)

## LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP QUA CÁC THỜI KỲ



Ông: **Ma Văn Biên**  
(4/1982 - 2/1986)



Ông: **Bé Văn Xuân**  
(2/1986 - 10/1989)



Ông: **Dương Hữu Hồng**  
(10/1989 - 3/1993)



Ông: **Nguyễn Mạnh Hùng**  
(6/1993 - 11/2004)



Ông: **Đỗ Đức Trọng**  
(11/2004 - 8/2008)

## PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP QUA CÁC THỜI KỲ



Ông: **Hoàng Kim Long**  
(1983 - 1987)



Ông: **Đỗ Đăng Kỳ**  
(1987 - 1989)



Ông: **Dương Hữu Hồng**  
(9/1988 - 9/1989)



Ông: **Nhữ Văn Tâm**  
(3/1993 - 8/1997)



Ông: **Trần Trọng Non**  
(6/1995 - 4/2009)



Ông: **Nguyễn Hùng Tráng**  
(6/2002 - 8/2008)

## LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP ĐƯƠNG NHIỆM



Ông: **Nguyễn Hùng Tráng**  
Giám đốc Sở



Ông: **Nguyễn Kim Nghiêm**  
Phó Giám đốc Sở



Ông: **Vũ Duy Hiền**  
Phó Giám đốc Sở



Ông: **Nguyễn Văn Chinh**  
Phó Giám đốc Sở

## VÀI NÉT VỀ NGÀNH TƯ PHÁP THÁI NGUYÊN

**Ma Văn Biên**

*Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp*



*Ông Ma Văn Biên phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở Tư pháp, năm 2002*

Cách mạng tháng tám thành công, Đảng và Bác Hồ đã quan tâm đặc biệt đến ngành Tư pháp. Do đó, trước ngày Tuyên ngôn độc lập (02/9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ đã ký sắc lệnh tuyên bố thành lập 12 bộ, ngành trong đó có Bộ Tư pháp và theo đó ngành Tư pháp Việt Nam chính thức được thành lập vào ngày 28 tháng 8 năm 1945. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, ngành Tư pháp Việt Nam đã phát huy mọi khả năng của mình, góp phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại của đất nước. Từ khi thống nhất đất nước, Đảng, Nhà nước ta càng quan tâm hơn đến ngành Tư pháp, bởi Nhà nước quản

lý xã hội bằng Hiến pháp, pháp luật, hướng cho mọi tổ chức và cá nhân đều phải thực hiện tốt Hiến pháp và pháp luật.

Sở Tư pháp Bắc Thái được thành lập theo quyết định số 87/QĐ-UB ngày 09 tháng 4 năm 1982 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Thái. Ngày 17 tháng 12 năm 1982, Bộ Tư pháp đã điều động tôi, lúc đó đang là Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Thái sang làm Giám đốc Sở Tư pháp.

Đầu năm 1983, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Thái điều động đồng chí Hoàng Kim Long, Thẩm phán - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Thái sang làm Phó Giám đốc Sở Tư pháp và 7 cán bộ, nhân viên là các đồng chí: Vương Thanh Nghệ, Nguyễn Thị Minh, Bùi Thị Hạ, Lưu Đình Thân, Trịnh Trọng Ngọc, Dương Văn Hậu và Bế Thị Đe. Những năm tháng tiếp theo, Sở Tư pháp được bổ sung thêm 16 cán bộ từ các cơ quan chuyển đến, trong đó có 04 Đảng viên, nhưng chỉ có 01 người có trình độ Đại học Luật, 06 người mới có trình độ Trung cấp Luật. Cơ sở vật chất của Sở Tư pháp lúc đó chỉ có một nếp nhà cũ, không vách, không phòng, không nơi vệ sinh, không giường ngủ, mọi đồ dùng đều phải tự túc, vài tháng sau tỉnh cấp cho một chiếc ô tô Gats 69 đã cũ của Liên Xô làm phương tiện đi lại. Những khó khăn ấy tưởng chừng không qua nổi, song với quyết tâm vượt khó, toàn thể cơ quan từ lãnh đạo cho đến nhân viên đều lao vào xây dựng cơ quan, khắc phục khó khăn để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, những công việc đầu tiên rồi cùng được hoàn thành, Chi bộ Đảng của Sở được thành lập, các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cũng được thành lập và đi vào hoạt động. Các phòng chuyên môn theo quyết định thành lập của Ủy ban nhân dân tỉnh như phòng Hành chính Quản trị, Phòng Tổ chức và Quản lý Tòa án, Phòng Tuyên truyền, giáo dục pháp luật..., cũng nhanh chóng được thành lập và đi vào hoạt động. Qua nhiều năm tháng vất vả, với quyết tâm cao, cơ quan Sở Tư pháp đã từng bước khắc phục khó khăn và từng bước đi vào hoạt động, cũng từ đó, được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp đã dần từng bước trưởng thành vươn lên đạt được nhiều thành tích xuất sắc được Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh khen tặng.

Sau 30 năm xây dựng và phát triển, nhất là từ khi đất nước bước sang thời kỳ đổi mới, ngành Tư pháp Bắc Thái trước đây và nay là Thái Nguyên đã thực sự khẳng định được vị thế, vai trò của mình trong việc đóng góp sức lực và trí tuệ vào những thành tựu phát triển của tỉnh nhà cũng như của ngành Tư pháp Việt Nam.

Với tình cảm của người đã có nhiều năm gắn bó với Sở Tư pháp Thái Nguyên ngay trong những năm đầu tiên thành lập, tôi luôn tin tưởng các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức Sở Tư pháp hôm nay và mai sau luôn đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu để tiếp tục giành được nhiều thành tích cao hơn, nhiều hơn nữa trong công tác, xây dựng ngành Tư pháp Thái Nguyên ngày càng phát triển vững mạnh về mọi mặt.



## SỞ TƯ PHÁP THÁI NGUYÊN LUÔN NHẬN ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM CỦA CÁC CẤP LÃNH ĐẠO



Đồng chí **Uông Chu Lưu**, Ủy viên BCHTW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc Hội thăm và làm việc tại Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên, năm 2009



Đồng chí **Hà Hùng Cường** - Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, năm 2009



Bộ trưởng Bộ Tư pháp **Nguyễn Đình Lộc** thăm và làm việc tại Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên, năm 1996



Đồng chí **Lê Thị Thu Ba** - Thứ trưởng Bộ Tư pháp thăm và làm việc với Sở Tư pháp Thái Nguyên, năm 2003



Bộ trưởng Bộ Tư pháp **Hà Hùng Cường** thăm và làm việc tại Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên, năm 2011



Đồng chí **Nguyễn Thúy Hiền** - Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, năm 2010

30 NĂM SỞ TƯ PHÁP THÁI NGUYÊN

## SỞ TƯ PHÁP THÁI NGUYÊN LUÔN NHẬN ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM CỦA CÁC CẤP LÃNH ĐẠO



Đồng chí **Nguyễn Bắc Sơn**, Bí Thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Tư pháp Thái Nguyên, năm 2003



Đồng chí **Phạm Xuân Dương**, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân của Sở Tư pháp năm 2008



Đồng chí **Lương Đức Tính** - Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí **Nguyễn Văn Kim** - Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Tư pháp, năm 2004



Đồng chí **Nguyễn Văn Vượng**, Bí Thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2011



Đồng chí **Nguyễn Văn Kim**, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác Tư pháp, năm 2005



Đồng chí **Vũ Hồng Bắc**, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại Hội nghị triển khai công tác Tư pháp, năm 2012



## TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG CỦA SỞ TƯ PHÁP THÁI NGUYÊN QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI

### \* Đại hội Chi bộ lần thứ I

Nhiệm kỳ 1983-1987

**Tổng số Đảng viên:** 06 đồng chí

**Bí thư:** Đồng chí Vương Thanh Nghệ

### \* Đại hội Chi bộ lần thứ II

Nhiệm kỳ 1987-1990

**Tổng số Đảng viên:** 06 đồng chí

**Bí thư:** Đồng chí Châm Công Phần

### \* Đại hội Chi bộ lần thứ III

Nhiệm kỳ 1990-1996

**Tổng số Đảng viên:** 09 đồng chí

**Bí thư:**

- Đồng chí: Đỗ Văn Thuộc  
(1990-1992)

- Đồng chí: Nhữ Văn Tâm  
(1992-1996)



Công tác phát triển Đảng viên mới luôn được Đảng bộ Sở quan tâm

### \* Đại hội Chi bộ lần thứ IV

Nhiệm kỳ 1996-1997, ngày 9-2-1996

**Tổng số Đảng viên:** 16 đồng chí

**Ban chấp hành:**

- Đồng chí: Nhữ Văn Tâm - Bí thư

- Đồng chí: Nguyễn Duyên Hà -  
Phó Bí thư

- Đồng chí: Lê Thị Mạn - Ủy viên

### \* Đại hội Chi bộ lần thứ V

Nhiệm kỳ 1997-1999, ngày 03-10-1997

**Tổng số Đảng viên:** 14 đồng chí

**Ban chấp hành:**

- Đồng chí: Nguyễn Duyên Hà - Bí thư

- Đồng chí: Nguyễn Hùng Tráng -  
Phó Bí thư

- Đồng chí: Lê Thị Mạn - Ủy viên



Đồng chí Nguyễn Văn Vượng - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trao Huân chương lao động cho ba đồng chí nguyên Giám đốc Sở Tư pháp. (từ trái qua phải: Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, Đ/c Ma Văn Biên, Đ/c Bế Văn Xuân)

30 NĂM SỞ TƯ PHÁP THÁI NGUYÊN



Đảng bộ Sở luôn tích cực hưởng ứng các cuộc vận động do tổ chức Đảng phát động

**Đại hội Chi bộ lần thứ VII**

Nhiệm kỳ 2000-2003, ngày 6-10-2000

**Tổng số Đảng viên:** 18 đồng chí

**Ban chấp hành:**

- Đồng chí: Trần Trọng Non - Bí thư
- Đồng chí: Nguyễn Hùng Tráng - Phó Bí thư
- Đồng chí: Nguyễn Đình Chiến-Ủy viên
- Đồng chí: Trần Thị Hồng - Ủy viên
- Đồng chí: Nguyễn Văn Trung-Ủy viên



Thường xuyên tổ chức việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

**Đại hội Chi bộ lần thứ VI**

Nhiệm kỳ 1999-2000, ngày 29- 4-1999

**Tổng số Đảng viên:** 17 đồng chí

**Ban chấp hành:**

- Đồng chí: Trần Trọng Non - Bí thư
- Đồng chí: Nguyễn Duyên Hà - Phó Bí thư
- Đồng chí: Nguyễn Hùng Tráng-Ủy viên
- Đồng chí: Nguyễn Đình Chiến-Ủy viên
- Đồng chí: Lê Thị Mạn - Ủy viên



Đại hội Đảng bộ Sở tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIII

**Đại hội Chi bộ lần thứ VIII**

Nhiệm kỳ 2003-2005, ngày 21-5-2003

**Tổng số Đảng viên:** 21 đồng chí

**Ban chấp hành:**

- Đồng chí: Trần Trọng Non - Bí thư
- Đồng chí: Nguyễn Hùng Tráng - Phó Bí thư
- Đồng chí: Nguyễn Đình Chiến - Ủy viên
- Đồng chí: Trần Thị Hồng - Ủy viên
- Đồng chí: Nguyễn Văn Trung - Ủy viên

**Đại hội Chi bộ lần thứ IX**

Nhiệm kỳ 2005-2008, ngày 5-7-2005

**Tổng số Đảng viên:** 24 đồng chí

**Ban chấp hành:**

- Đồng chí: Đỗ Đức Trọng - Bí thư
- Đồng chí: Nguyễn Hùng Tráng - Phó Bí thư
- Đồng chí: Nguyễn Đình Chiến - Ủy viên
- Đồng chí: Trần Thị Hồng - Ủy viên
- Đồng chí: Nguyễn Văn Trung - Ủy viên



Ngày 16 tháng 5 năm 2007, Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 129-QĐ/ĐU với 40 Đảng viên, sinh hoạt tại 3 Chi bộ. Ngày 03 tháng 7 năm 2008, Chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên được thành lập và tách ra sinh hoạt trực thuộc Đảng bộ khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh



Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và công bố quyết định thành lập Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên

**Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ X**

Nhiệm kỳ 2008-2013, ngày 5-7-2008

**Tổng số Đảng viên:** 25 đồng chí

**Ban chấp hành:**

- Đồng chí: Nguyễn Hùng Tráng-Bí thư
- Đồng chí: Nguyễn Kim Nghiêm-Phó Bí thư
- Đồng chí: Nguyễn Đình Chiến-Ủy viên
- Đồng chí: Vũ Duy Hiễn-Ủy viên
- Đồng chí: Lê Thị Minh Hiếu-Ủy viên



Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2008-2013

Hiện nay, Đảng bộ Sở Tư pháp có 5 Chi bộ trực thuộc với tổng số 36 Đảng viên.

30 NĂM SỞ TƯ PHÁP THÁI NGUYÊN



## CÔNG ĐOÀN SỞ TƯ PHÁP TỈNH THÁI NGUYÊN

**T**hành lập từ năm 1983, đến nay Công đoàn Sở Tư pháp đã trải qua 9 kỳ Đại hội. Năm 2012, có tổng số 62 Đoàn viên được tổ chức sinh hoạt tại 05 tổ công đoàn. Đội ngũ đoàn viên công đoàn không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, trong đó 85% đoàn viên có trình độ Đại học và trên Đại học.

Xác định đúng đắn nhiệm vụ, Công đoàn Sở Tư pháp luôn thực hiện tốt vai trò vận động, giáo dục đoàn viên chấp hành đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, tác phong của người công chức, viên chức, tham gia có hiệu quả vào hoạt động quản lý nhà nước và các phong trào của đơn vị. Ban chấp hành Công đoàn Sở luôn thực hiện tốt hoạt động chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho công chức, viên chức, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của mỗi đoàn viên.



BCH Công đoàn Sở, nhiệm kỳ 2010 - 2012

### Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2012

- Đồng chí Vũ Duy Hiễn - Chủ tịch
- Đồng chí Bùi Thị Hạ - Phó Chủ tịch
- Đồng chí Vũ Thị Lệ Hằng - Ủy viên
- Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Ủy viên
- Đồng chí Lê Thị Minh Hiếu - Ủy viên



Sở thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên các đồng chí cán bộ nghỉ hưu.  
(Ảnh: Tổ chức đưa các cán bộ đã nghỉ hưu thăm khu di tích lịch sử ATK Định Hóa)



Công tác nữ công luôn được Công đoàn Sở quan tâm



## CHI ĐOÀN SỞ TƯ PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN, SÁNG TẠO, TÍCH CỰC THAM GIA THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA NGÀNH

**T**hành lập năm 1999, trải qua 13 năm xây dựng và hoạt động, Chi đoàn Sở Tư pháp đã ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trong suốt chặng đường đã qua, Chi đoàn Sở Tư pháp luôn thể hiện là đội quân xung kích cách mạng, là đội dự bị tin cậy của cấp ủy Đảng; tổ chức Đoàn thực sự là môi trường tốt để mỗi đoàn viên Chi đoàn phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan.



### Đại hội Chi đoàn lần thứ I

Nhiệm kỳ: 2000 - 2001

**Ban chấp hành:** 03 đồng chí

- Đồng chí: Lê Thị Minh Hiếu - Bí thư
- Đồng chí: Nguyễn Văn Tiến - Phó Bí thư
- Đồng chí: Vũ Thị Lệ Hằng - Ủy viên

### Đại hội Chi đoàn lần thứ II

Nhiệm kỳ: 2001-2002

**Ban chấp hành:** 03 đồng chí

- Đồng chí: Lương Hữu Phước - Bí thư
- Đồng chí: Lê Thị Minh Hiếu - Phó Bí thư
- Nguyễn Văn Tiến - Ủy viên

### Đại hội Chi đoàn lần thứ III

Nhiệm kỳ: 2002-2005

**Ban chấp hành:** 03 đồng chí

- Đồng chí: Lê Thị Minh Hiếu - Bí thư
- Đồng chí: Nguyễn Huy Hoàng - Phó Bí thư
- Đồng chí: Nguyễn Thị Quyên - Ủy viên





**SỐ LƯỢNG ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN QUA CÁC NĂM**

- Năm 1999: Chi đoàn gồm 9 đồng chí
- Năm 2000: Chi đoàn gồm 9 đồng chí
- Năm 2001: Chi đoàn gồm 12 đồng chí
- Năm 2002: Chi đoàn gồm 14 đồng chí
- Năm 2003: Chi đoàn gồm 15 đồng chí
- Năm 2004: Chi đoàn gồm 17 đồng chí
- Năm 2005: Chi đoàn gồm 16 đồng chí
- Năm 2006: Chi đoàn gồm 19 đồng chí
- Năm 2007: Chi đoàn gồm 33 đồng chí
- Năm 2008: Chi đoàn gồm 36 đồng chí
- Năm 2009: Chi đoàn gồm 36 đồng chí
- Năm 2010: Chi đoàn gồm 38 đồng chí
- Năm 2011: Sáu tháng đầu năm Chi đoàn gồm 41 đồng chí. Sáu tháng cuối năm Chi đoàn gồm 34 đồng chí (sau khi chia tách Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh)
- Năm 2012: Chi đoàn gồm 34 đồng chí

**Đại hội Chi đoàn lần thứ IV**

Nhiệm kỳ: 2005-2009

**Ban chấp hành:** 03 đồng chí

- Đồng chí: Nguyễn Huy Hoàng - Bí thư
- Đồng chí: Lê Thị Minh Hiếu - Phó Bí thư
- Đồng chí: Nguyễn Hưng Thịnh - Ủy viên (2005-2006)
- Đồng chí: Phạm Thị Lan Anh - Ủy viên (2006-2009)



**Đại hội Chi đoàn lần thứ V**

Nhiệm kỳ: 2009-2012

**Ban chấp hành:** 05 đồng chí

- Đồng chí: Nguyễn Huy Hoàng - Bí thư
- Đồng chí: Đặng Anh Tuấn - Phó Bí thư (2009-2010)
- Đồng chí: Nguyễn Văn Quang - Phó Bí thư (2011-2012)
- Đồng chí: Vũ Văn Chính - Ủy viên
- Đồng chí: Nguyễn Thanh Hiếu - Ủy viên
- Đồng chí: Phạm Thị Lan Anh - Ủy viên (2009-2011)
- Đồng chí: Nguyễn Thị Thùy Linh - Ủy viên (2011-2012)

**Đại hội Chi đoàn lần thứ VI**

Nhiệm kỳ: 2012-2014

**Ban chấp hành:** 05 đồng chí

- Đồng chí: Nguyễn Huy Hoàng - Bí thư
- Đồng chí: Nguyễn Văn Quang - Phó Bí thư
- Đồng chí: Nguyễn Thanh Hiếu - Phó Bí thư
- Đồng chí: Nguyễn Thị Thùy Linh - Ủy viên
- Đồng chí: Vi Khánh Phượng - Ủy viên



## NHỮNG HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ TƯ PHÁP THÁI NGUYÊN

Với xuất phát điểm khi thành lập năm 1982 mới có Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và 07 công chức, viên chức chỉ có trình độ Trung cấp và sơ cấp pháp lý.

Đến nay, sau 30 năm thành lập, Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng được bộ máy tổ chức hoàn chỉnh với Ban Lãnh đạo gồm Giám đốc và 03 Phó Giám đốc, 11 đơn vị thuộc Sở gồm 07 Phòng chuyên môn và 04 đơn vị sự nghiệp với tổng số 62 công chức, viên chức, trong đó 85% có trình độ Đại học và sau Đại học.

Các đơn vị đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Sở tổ chức triển khai đầy đủ các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định, đồng thời còn thực hiện nhiều hoạt động khác theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

### ➔ VĂN PHÒNG SỞ ➔



Văn phòng Sở luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều năm được công nhận là tập thể Lao động xuất sắc. Được Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen các năm: 1999, 2001, 2002.

#### Chú thích ảnh (từ trên xuống):

Ảnh 1: Thăm khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp được xây dựng tại xã Minh Thanh huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang.

Ảnh 2: Đồng chí Ông Chu Lưu-Bộ trưởng Bộ Tư pháp trồng cây tại khu di tích Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - ATK Định Hóa, năm 2007.



## PHÒNG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT



Luôn phấn đấu nâng cao trình độ về mọi mặt và tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao là mục tiêu mà Phòng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã đạt được trong nhiều năm qua.

### Thành tích:

- + Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: năm 2002
- + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp các năm: 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
- + Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2010.

### Chú thích ảnh (từ trên xuống):

- Ảnh 1: Tập huấn nghiệp vụ Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
- Ảnh 2: Hội thảo xây dựng văn bản pháp luật.
- Ảnh 3: Hội nghị lấy ý kiến tổng kết thi hành Hiến pháp 1992.



## PHÒNG KIỂM TRA VÀ THEO DÕI THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT



Mặc dù mới được thành lập từ tháng 01/2010 nhưng với quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên Phòng kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã đạt được những thành tích xuất sắc.

### Thành tích:

+ Năm 2011 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

### Chú thích ảnh (từ trên xuống):

Ảnh 1: Triển khai Nghị định số 55/2011/NĐ-CP về công tác pháp chế.

Ảnh 2: Lãnh đạo Vụ pháp luật dân sự-kinh tế, Bộ Tư pháp triển khai Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước tại Thái Nguyên.

Ảnh 3: Phối hợp với Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật – Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm về công tác theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật.



## PHÒNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP



Với chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về công tác công chứng, luật sư, giám định, bán đấu giá tài sản, giao dịch bảo đảm, trong những năm qua công tác Bổ trợ tư pháp đã được triển khai đồng bộ theo đúng quy định của pháp luật. Phòng được chia tách thành Phòng chuyên môn độc lập từ tháng 01/2010.

### Thành tích:

- + Năm 2010: Đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến được Giám đốc Sở tặng Giấy khen.
- + Năm 2011: Đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến.

### Chú thích ảnh (từ trên xuống):

Ảnh 1: Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật về công chứng, chứng thực, đăng ký giao dịch bảo đảm.

Ảnh 2: Tổ chức Sơ kết 02 năm thực hiện luật Công chứng.

Ảnh 3: Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động luật sư.



## THANH TRA SỞ



**M**ặc dù mới được thành lập từ năm 2006. Nhưng Thanh tra Sở đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. Đến nay, 100% công chức của đơn vị là Đảng viên, là Thanh tra viên, có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong việc tham mưu làm tốt chức năng của Thanh tra ngành Tư pháp Thái Nguyên.

**Thành tích:**

- + Từ năm 2007 đến năm 2011: Đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến.
- + Giấy khen của Giám đốc Sở: năm 2008, 2010.

**Chú thích ảnh (từ trên xuống):**

Ảnh 1: Thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở trong công tác chuyên môn.

Ảnh 2: Thanh tra Sở tiếp công dân tại trụ sở.

Ảnh 3: Hoạt động thanh tra và nghiệp vụ công chứng, chứng thực đã phát hiện, thu giữ nhiều giấy tờ, văn bản, chứng chỉ giả.



30 NĂM SỞ TƯ PHÁP THÁI NGUYÊN

**TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC  
TỈNH THÁI NGUYÊN**



Được thành lập ngày 16/8/2000, trong gần 12 năm qua Trung tâm đã luôn đồng hành cùng người dân với các hoạt động trợ giúp pháp như: tư vấn pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, mời Luật sư tham gia đại diện, bào chữa tại các cơ quan tiến hành tố tụng. Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc và đã được các cấp, các ngành ghi nhận, khen thưởng.

**Thành tích:**

- + Bảng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010.
- + Bảng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp các năm: 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2010.
- + Bảng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2008.
- + Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh năm 2011.

**Chú thích ảnh (từ trên xuống):**

Ảnh 1: Thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho người làm Trợ giúp pháp lý ở cơ sở.

Ảnh 2: Lễ ra mắt Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2 tại huyện Phổ Yên.

Ảnh 3: Một buổi Trợ giúp pháp lý lưu động tại vùng cao.



30 NĂM SỞ TƯ PHÁP THÁI NGUYÊN

## TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN



**L**uôn thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong hoạt động dịch vụ bán đấu giá tài sản, chính vì vậy từ khi được thành lập (năm 2007) đến nay Trung tâm đã trở thành địa chỉ uy tín, tin cậy của khách hàng đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách của tỉnh.

### Thành tích:

- + Năm 2007, 2011 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
- + Năm 2008, 2009, 2010 đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.
- Nhiều năm liền được Giám đốc Sở tặng Giấy khen.



### Chú thích ảnh (từ trên xuống):

Ảnh 1: Khai trương Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp, năm 2007.

Ảnh 2: Tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật về bán đấu giá tài sản.

Ảnh 3: Tổ chức các phiên bán đấu giá tài sản theo đúng quy định của pháp luật.



30 NĂM SỞ TƯ PHÁP THÁI NGUYÊN

## PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ I



Với truyền thống hơn 20 năm xây dựng và hoạt động, đến nay Phòng Công chứng số I luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách của tỉnh, duy trì tốt dịch vụ công và phòng ngừa vi phạm pháp luật trong các giao dịch dân sự.

### Thành tích:

- + Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2006.
- + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp các năm 1995, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006.
- + Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2001.



### Chú thích ảnh (từ trên xuống):

Ảnh 1: Kỷ niệm 20 năm thành lập Phòng Công chứng số I (1990-2010).

Ảnh 2: Triển khai công tác chứng thực theo Nghị định số 79/2007/NĐ-CP.

Ảnh 3: Hoạt động của Phòng Công chứng số I luôn đáp ứng tốt yêu cầu của công dân.





## PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ II



Được thành lập tháng 6 năm 2006, có trụ sở tại Thị xã Sông Công. Mặc dù trong thời gian đầu còn gặp nhiều khó khăn về địa lý, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và nguồn nhân lực nhưng cho đến nay Phòng Công chứng số II đã từng bước ổn định và trở thành địa chỉ tin cậy của các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong việc thực hiện các dịch vụ công chứng nhất là người dân ở thị xã Sông Công, huyện Phổ Yên, Phú Bình và các vùng lân cận.

**Thành tích:**

- Từ năm 2007 đến năm 2011 liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến. Nhiều năm được Giám đốc Sở tặng Giấy khen.

**Chú thích ảnh (từ trên xuống):**

Ảnh 1: Khai trương Phòng Công chứng số II đặt tại Thị xã Sông Công, năm 2006.

Ảnh 2: Hội nghị giao ban các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

Ảnh 3: Trụ sở làm việc Phòng công chứng số II đang được xây dựng tại Thị xã Sông Công sẽ được đưa vào sử dụng trong quý IV năm 2012.



**VIII. Văn phòng Sở**

1. Ông: Nguyễn Đình Chiến - Chánh Văn phòng
2. Bà: Nguyễn Thị Hương - Phó Chánh Văn phòng
3. Ông: Nguyễn Học Thông - Chuyên viên.
4. Ông: Trần Văn An - Nhân viên
5. Bà: Nguyễn Thị Ánh - Nhân viên

**VII. Thanh tra Sở**

1. Bà: Trần Thị Vân Anh – Chánh Thanh tra
2. Bà: Đào Thu Thủy – Thanh tra viên

**IX. Phòng Công Chứng số I**

1. Bà: Bùi Thị Hạ - Trưởng phòng
2. Bà: Dương Thị Kim Cúc-Phó Trưởng phòng
3. Ông: Lương Hữu Phước-Phó Trưởng phòng
4. Bà: Nguyễn Thị Thùy Linh-Công chứng viên
5. Bà: Dương Khánh Huyền - Kế toán
6. Bà: Đỗ Thị Bích Phượng - Chuyên viên
7. Bà: Vũ Thị Xuân - Chuyên viên
8. Bà: Nguyễn Thị Lan Phương - Chuyên viên
9. Bà: Ma Thị Mỹ - Nhân viên
10. Bà: Bùi Thùy Linh - Nhân viên

**X. Phòng Công chứng số II:**

1. Ông: Âu Văn Đại - Trưởng phòng
2. Bà: Phí Thị Hồng Thúy - Công chứng viên
3. Bà: Trần Thị Hạnh - Chuyên viên.
4. Bà: Nguyễn Thị Lê Thúy - Kế toán.
5. Ông: Dương Đình Khoát - Nhân viên
6. Ông: Trương Đăng Quang - Chuyên viên
7. Bà: Phạm Thị Thùy Dung- Chuyên viên

**XI. Trung Tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên**

1. Bà: Vũ Thị Lệ Hằng - Giám đốc Trung tâm
2. Ông: Vũ Văn Chính - Phó Trưởng phòng
3. Bà: Lê Thị Thuận - Phó Trưởng Phòng
4. Bà: Nguyễn Thị Dung - Trợ giúp viên
5. Ông: Đào Anh Tuấn - Trợ giúp viên
6. Bà: Lê Thuý Hằng - Trợ giúp viên
7. Bà: Nguyễn Ngọc Quỳnh - Chuyên viên
8. Bà: Vi Khánh Phượng - Chuyên viên
9. Ông: Ma Khánh Hùng - Chuyên viên
10. Bà: Nguyễn Thị Lành - Nhân viên
11. Ông: Đinh Viết Chung - Nhân viên

**XII. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản:**

1. Bà: Nguyễn Thị Quyên - Giám đốc Trung tâm
2. Ông: Trần Trọng Trung - Phó giám đốc Trung tâm
3. Ông: Nguyễn Văn Quang - Chuyên viên
4. Bà: Nguyễn Thị Hà - Kế toán.
5. Ông: Nguyễn Đăng Ninh - Chuyên viên
6. Bà: Nguyễn Thị Hoa - Chuyên viên
7. Bà: Chu Ngọc Hạnh - Chuyên viên
8. Ông: Lê Bá Hiệp - Chuyên viên

## TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ TƯ PHÁP THÁI NGUYÊN QUA CÁC THỜI KỲ

### I. GIAI ĐOẠN 1982 - 1993

Tổ chức theo Nghị định số 143-HĐBT, ngày 22 tháng 11 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Bộ Tư pháp

#### LÃNH ĐẠO SỞ

PHÒNG HÀNH CHÍNH  
QUẢN TRỊ

PHÒNG TỔ CHỨC ĐÀO TẠO  
VÀ QUẢN LÝ TÒA ÁN

PHÒNG NGHIÊN CỨU TUYÊN TRUYỀN  
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

PHÒNG THI HÀNH ÁN  
VÀ QUẢN LÝ TƯ PHÁP KHÁC

### II. GIAI ĐOẠN 1993 - 2005

Tổ chức theo Thông tư liên tịch số 12/TTLB, ngày 26/7/1993 của Bộ Tư pháp và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan tư pháp địa phương

#### LÃNH ĐẠO SỞ

PHÒNG HÀNH CHÍNH  
QUẢN TRỊ

PHÒNG TỔ CHỨC VÀ  
QUẢN LÝ TÒA ÁN

PHÒNG TUYÊN TRUYỀN  
VĂN BẢN

PHÒNG TƯ PHÁP  
BỔ TRỢ

PHÒNG CÔNG CHỨNG  
NHÀ NƯỚC SỐ 1

PHÒNG CÔNG CHỨNG  
NHÀ NƯỚC SỐ 2

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP  
PHÁP LÝ CỦA NHÀ NƯỚC

PHÒNG THI HÀNH ÁN  
DẪN SỰ TỈNH

### III. GIAI ĐOẠN 2005 - 2009

Tổ chức theo Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-BTP-BNV ngày 05 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác Tư pháp ở địa phương

#### LÃNH ĐẠO SỞ

VĂN PHÒNG SỞ

THANH TRA SỞ

PHÒNG VĂN BẢN  
PHÁP QUY

PHÒNG PHỔ BIẾN,  
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

PHÒNG  
HCTP - BTTP

PHÒNG TỔ CHỨC & QUẢN LÝ  
THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

TT TRỢ GIÚP PHÁP  
LÝ CỦA NHÀ NƯỚC

TT DỊCH VỤ BÁN  
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

PHÒNG CÔNG  
CHỨNG SỐ 1

PHÒNG CÔNG  
CHỨNG SỐ 2

THI HÀNH ÁN  
DÂN SỰ TỈNH

### IV. GIAI ĐOẠN 2009 - 2012

Tổ chức theo Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã

#### LÃNH ĐẠO SỞ

VĂN PHÒNG SỞ

THANH TRA SỞ

PHÒNG XÂY DỰNG  
VĂN BẢN QPPL

PHÒNG KIỂM TRA VÀ  
THEO DÕI THI HÀNH VBQPPL

PHÒNG PHỔ BIẾN,  
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

PHÒNG HÀNH CHÍNH  
TƯ PHÁP

PHÒNG BỔ TRỢ  
TƯ PHÁP

PHÒNG CÔNG  
CHỨNG SỐ 1

PHÒNG CÔNG  
CHỨNG SỐ 2

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP  
PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

TRUNG TÂM DỊCH VỤ  
BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

## MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÒA ÁN, THI HÀNH ÁN, LUẬT SƯ VÀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP



Đồng chí Phạm Hùng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thăm và làm việc tại Tòa án nhân dân Thành phố Thái Nguyên, năm 1986



Tổ chức bàn giao công tác quản lý Tòa án nhân dân cấp huyện về tổ chức theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002



Tổ chức tốt việc bàn giao và ra mắt các cơ quan thi hành án dân sự theo Luật Thi hành án dân sự, năm 2009



Tiêu hủy ma túy - tang vật vụ án hình sự



Đoàn Luật sư tỉnh Thái Nguyên đã có trên 20 năm xây dựng và hoạt động



Tổ chức giám định kỹ thuật hình sự tỉnh Thái Nguyên vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, năm 2011